

รายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

สมาชิกสภาผู้มาประชุม - จำนวน ๒๐ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายคำ แก้ววงษา - อ่านประกาศอำเภอวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน และกล่าวเปิดประชุมสภา

- สมาชิกแจ้งลาจิจ จำนวน ๑ ท่าน คือ น.ส.กานดา แก้ววงษา ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ไม่มาประชุม นายปราศรัย พลสิน ส.อบต.หมู่ที่ ๒

- เหตุการณ์ทั่วไป หน้านี้เป็นหน้าฝน ฝนเริ่มตกชุก สิ่งที่จะตามมาเป็นประจำทุกปี คือ โรคไข้เลือดออก ขอให้ท่านสมาชิกสภา ระมัดระวังและแจ้งเตือนบุตรหลาน พี่น้องประชาชนด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นายคำ แก้ววงษา - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญคณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานการประชุม ได้นำเรียนต่อที่ประชุม ทราบ

นายประนอม มุงคุณพรม - เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจพิจารณา รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วปรากฏว่า ถูกต้องครบถ้วนในทุกประเด็น หากท่านสมาชิกสภามีความเห็นต่าง ก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อนำเรียนท่านประธานสภาได้พิจารณาคำเนินการต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ อภิปรายสอบถาม หรือ แก้ไข ตก เติม ส่วนใดของรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา หรือไม่ ... เมื่อไม่มี จะขอมติรับรอง ไม่รับรอง หรือออกเสียงองค์ประชุม

- สมาชิกสภา ๒๐ ท่าน

“สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - รับรอง ๒๐ เสียง

นายคำ แก้ววงษา - สมาชิกสภา ให้การรับรองด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ยื่นกระทุ้งถาม ขอข้ามไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

นายคำ แก้ววงษา

- ขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการทำงานและมติการดำเนินการแปรญัตติตามที่ประชุมสภามอบหมาย

นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายจากสภา ประกอบด้วย นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ นายจันทร์สี แก่นนิล และนาย เสวียง สนเพ็ลิ่ง ปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติจากสมาชิกสภา และ ผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาขึ้นเสนอคำแปรญัตติ, คำสงวนคำแปรญัตติ แต่อย่าง คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้เสนอขอแปรญัตติได้ประชุมร่วมกันในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติขึ้นตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขร่างฯ และได้นำส่งคืนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับท่านประธานสภาในวันเดียวกันแล้ว จึงนำเรียนที่ประชุมสภาทราบ และ เพื่อท่านประธานสภา ได้พิจารณา ตามระเบียบวาระต่อไป

นายคำ แก้ววงษา

- ประธานสภาที่ได้รับร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับเดิม และได้สำเนาส่งให้ท่านสมาชิกสภาก่อนประชุมตามกำหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องเรียบร้อย ขอให้ท่านเลขานุการสภา อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วย

ว่าที่ร้อยโทรัชชัช มาณัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ สำหรับข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อ ๕๐ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๗ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี หรือ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

- เห็นว่าการดำเนินการของ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกำหนดแล้ว

นายคำ แก้ววงษา

- สรุปไม่มีสมาชิกสภา หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นคำแปรญัตติ แต่อย่างใด มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์อภิปรายสอบถามหรือไม่ ... เมื่อไม่มีไปวาระสองของงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอใหม่

นายคำ แก้ววงษา ๕.๑ วาระสองงบประมาณ (แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้แล้ว ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

- เมื่อไม่มีการยื่นคำแปรญัตติ ของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น คิดว่าไม่จำเป็นต้องต้องมีการอภิปรายและลงมติ ในวาระที่ สอง เว้นแต่สภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น

นายคำ แก้ววงษา - คิดว่าท่านสมาชิกสภา คงได้รับทราบ และเข้าใจ ขึ้นตอนระเบียบกฎหมายแล้วเป็นอย่างดี วาระที่สองของงบประมาณไม่มีการลงมติ หรือมีท่านใดประสงค์อภิปรายสอบถามหรือไม่ ... เมื่อไม่มี ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบในวาระที่สองของงบประมาณร่วมกัน จะขอไปวาระที่สามของงบประมาณ

มติที่ประชุม - รับทราบ

นายคำ แก้ววงษา ๕.๒ วาระสามงบประมาณ (ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ขอให้ ท่านเลขานุการสภาชี้แจงทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ สำหรับวาระสามของงบประมาณ นั้น กำหนดไว้ในข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาเรื่องนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

- จะเห็นได้ว่า ในระเบียบกำหนดว่า เบื้องต้นในวาระที่สามงบประมาณ จะไม่มีการอภิปราย ร่างข้อบัญญัติ ยกเว้นกรณี ที่ สภามีมติเป็นอย่างอื่น จึงนำเรียนที่ประชุมสภารับทราบและพิจารณา

นายคำ แก้ววงษา - ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจง ข้อกฎหมาย ระเบียบให้ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์อภิปรายสอบถาม หรือไม่ อย่างไร ... เมื่อไม่มี จะขอมติเห็นชอบว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่

องค์ประชุม - ๒๐ ท่าน

“สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือนิติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๒๐ ท่าน

- เป็นอันว่า สภาให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน เป็นเอกฉันท์

นายคำ แก้ววงษา ๕.๑ ขออนุมัติปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

- เครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอ

เชิญผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ สืบเนื่องมาจาก สภาได้ให้ความเห็นชอบ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองไปแล้วนั้น ในการจัดซื้อ – จัดจ้าง สองครั้งที่ผ่านมา ไม่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการดำเนินการใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการประมาณราคาใหม่ ซึ่งทำให้ โครงการก่อสร้าง ไม่ตรงกับแผนที่มืออยู่เดิม ฝ่ายแผนได้ขออนุมัติแก้ไขมาตามลำดับแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะผู้บริหารจึงขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ ซึ่ง ข้อความจากเดิมกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็น กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๑๑ เมตร งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบรายงานการประชุมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านประธานสภาพิจารณา

นายคำ แก้ววงษา - ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อภิปรายสอบถาม

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในวาระ ๕.๑ ขออนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา งบประมาณตั้งไว้ สี่ล้านบาท จะเพียงพอหรือไม่ ไม่อยากให้ได้เห็นว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงอยากให้คุณประธานพิจารณา

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ที่ด้านบาทเป็นประมาณการในแผน ซึ่ง ราคา ก่อสร้างจริง เพียง สามล้านสองแสน ตามที่สภาอนุมัติ ซึ่ง จะเป็นตัวอาคารเปล่าๆ ยังไม่มีเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ โต๊ะประชุมสภา เครื่องเสียงต่าง ๆ คงต้องของบประมาณ จากสภาในลำดับต่อไป ในวันนี้ เมื่อ สภาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผน นายกฯ จะได้มีการประกาศใช้แผน และให้กองคลังดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - ความกว้างคือหน้ากว้างด้านหน้าของอาคาร ยาว คือในทางลึก ของอาคาร มี สมาชิกสภาท่านใดประสงค์ อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ... เมื่อไม่มี จะขอความเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ ด้วยการยกมือ

องค์ประชุม - จำนวน ๒๐ ท่าน

“สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ โปรคยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๒๐ ท่าน

- สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ด้วยคะแนนอัน เป็นเอกฉันท์

- ขออนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น “เครื่องปรับอากาศ อาคารที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง” ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ ข้อความเดิม สำนักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ตัว ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น สำนักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด ๑๓๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ตัว ราคา ๖๕,๐๐๐บาท ปีพ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียด ตาม เอกสารระเบียบวาระการประชุม

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภา ท่านใดประสงค์อภิปรายสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจะขอ มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยการยกมือ

องค์ประชุม - จำนวน ๑๘ ท่าน (ไม่อยู่ในที่ประชุม ๒ ท่าน นางสุธีรารักษ์ เกษมพร และ น.ส. อรุณรัตน์ วงศ์คำ)

“สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ โปรคยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๘ ท่าน

- สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ด้วยคะแนนอัน เป็นเอกฉันท์

- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ
- นายคำ แก้ววงษา - วาระอื่น ๆ เชิญท่านสมาชิกสภา หรือ คณะผู้บริหาร
- นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการเดิม ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จะดำเนินการอย่างไร และอยู่ใกล้ สพค.คูเมืองด้วย หลุมที่มีอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อไข้เลือดออก ตามที่ อบต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ถนน คสล.สายทาง คูเมือง – คอนฟลูจ สายทาง โบราณสถาน โนนแก และอื่น ๆ ดำเนินการเสร็จแล้ว ทางชุมชนหมู่บ้านขอขอบคุนมายัง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่นำโครงการต่าง ๆ เข้าสู่ชุมชน
- นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ หน้านี้เป็นหน้าฝน ฝนตก น้ำระบายไม่ทัน บ่อพักคลองระบายน้ำ ข้าง อบต. ระบายไม่ทัน ขนาดท่อเพียงห้านิ้ว ทำให้น้ำตีกลับ ท่วมร้านค้าเปิดใหม่ ถ้าเป็นไปได้ อยากให้มีการเจาะรูบ่อพักด้านทิศตะวันออก เพื่อการระบายน้ำ โตะห้องประชุมสภา ใช้มาเป็นเวลานานไม่คงสภาพเดิมอยากให้มีพิจารณาใหม่ แยกหนองแขง คสล.ไม่มีลูกรังไหล่ทาง เพื่อความปลอดภัย ช่วยลงลูกรังด้วย ไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้าน ได้ส่งหนังสือมาแล้วและได้ไปซ่อมแล้ว ณ วันนี้ มีคนช่วยตรวจซ่อม ไฟฟ้า ตรกร้านค้า ไม่สว่างเลย
- นายทวี บัวเขียว - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มองเห็นความลำบากในการสัญจรไปมา หน้าฝนมีน้ำขัง คลองระบายน้ำไม่เพียงพอ ไม่มีการวางผังเมืองที่ดี คณะผู้บริหารจะนำไปศึกษาหาแนวทางแก้ไขต่อไป กรณีไฟฟ้ารับแรงเฉื่อย จะได้ไปแก้ไขให้ทันท่วงที ไหล่ทางหนองแขง ยังไม่สิ้นสุดสัญญา และรับงานสองโครงการ ซึ่ง รอทำพร้อมกัน
- นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอหารือต่อที่ประชุมสภา ที่ผ่านมา คสล. โนนนาหว้า ไม่ทราบว่าเสร็จสิ้นหรือยัง เห็นยัง เนื่องจากว่า ถนนยังไม่ถึงถนนลาดยาง จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์
- นายทัศนัย วราพรหม -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถนน คสล. เสร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับอนุมัติ ส่วนที่เหลือก็ทราบว่าหมู่บ้านได้ทำหนังสือเข้ามาแล้ว จะได้ให้กองช่างฯ ทำการสำรวจ คณะผู้บริหารจะได้นำงบประมาณมา อยู่ที่ สภาจะเห็นด้วยและอนุมัติหรือไม่ เงินเหลือจ่ายอีกสองโครงการ สายทาง โนนแก ไปเมืองศรีโค และ สาย โนนเมืองน้อยไปหนองกู่ ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไป
- นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใดอีกหรือไม่ ... ขอเชิญท่าน อรุณ ชนะกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สาม ไม่ทราบว่า มีเรื่องใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายอรุณ ชนะกุล - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ปัญหาที่ท่วมขัง และไม่มีทางระบายน้ำ ของหมู่ที่สาม ค้อกระบือ ขอให้ทาง อบต. ช่วยในการแก้ไขปัญหา ที่มียาวนานกว่า ๑๒ ปี ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือแจ้งความเดือดร้อน ของหมู่บ้านชุมชนแล้ว จึงมานำเสนอที่ประชุมทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
- นายทัศนัย วราพรหม - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ได้ให้ทางกองช่างลงสำรวจเบื้องต้นแล้ว รอรายละเอียด โครงการและงบประมาณที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอนัดประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา เวลา ๐๕.๓๐ สถานที่ สภากลางการบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- สำหรับวันนี้ ก็ได้ประชุมกันมาพอสมควร ครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบกันอีกครั้งในการประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา เวลา ๐๕.๓๐ สำหรับวันนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

ว่าที่ร้อยโท



(รัชชัย มาลัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายบุญยิ่ง สมบัติมั่น)

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายสังขาร พรหมกิ่ง)

ส.อบต.หมู่ที่ ๑


ลงชื่อ



(นายประนอม มุงคุณพรม)

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ



(นายคำ แก้ววงษา)

ประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ผู้ตรวจรายงานฯ

ผู้รับรองรายงานฯ